

พ.ร.บ.กระทรวงอุดมฯเพิ่มอำนาจสกอ.จัดการสถาบันรัฐ

กรุงเทพฯ ● คาดร่าง กม. เกี่ยวข้องตั้ง ก.อุดมฯ เข้า ครม. 25 ธ.ค.นี้ “รองเลขาธิการ กกอ.” เชื่อเข้าที่ประชุม สนช. ทันรัฐบาลนี้ ส่วนโครงสร้าง สกอ.เบื้องต้นฐานะเทียบเท่า กรม ภายในมี 2 สำนัก และ เพิ่มอำนาจการจัดการปัญหา คุณภาพอุดมศึกษาของรัฐได้ อย่างเต็มที่

นางอรสา ภาววิมล รอง เลขาธิการคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) กล่าวในการบรรยายชี้แจง เกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้แก่ ข้าราชการและบุคลากร ของ สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง กับการจัดตั้งกระทรวงใหม่จะมี อยู่ 5 ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับ อยู่ระหว่างกระบวนการทาง กฎหมาย เช่น ร่างพระราช บัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ ที่...) ผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ไปเรียบร้อยแล้ว รอเสนอเข้า สู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่วนอีก 4 ฉบับ คือร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่าง พ.ร.บ.สถานนโยบายการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมแห่งชาติ ร่าง พ.ร.บ.การ อุดมศึกษา และร่าง พ.ร.บ.การ ส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม คาดว่าจะเข้า ครม. ในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ และ หลังจากที่ ครม.เห็นชอบร่าง กฎหมายทั้งหมดน่าจะเข้า สนช. หาก สนช.ผ่านกฎหมาย ดังกล่าวจะตั้งกระทรวงการ อุดมฯ ได้ จากนั้นหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจะต้องมาช่วย กันดูรายละเอียดต่างๆ เช่น โครงการสร้างอัตรากำลัง บรบพาทและหน้าที่ของแต่ละ หน่วยงานจะเป็นอย่างไร คาด ว่าร่างกฎหมาย 5 ฉบับน่าจะ เข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ได้ ทันรัฐบาลนี้

รองเลขาธิการ สกอ.กล่าว อีกว่า ในร่างกฎหมายกำหนด

โครงสร้างเบื้องต้นของ สกอ. จะมี 2 สำนักที่เทียบเท่ากรม คือสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และสำนักงาน คณะกรรมการมาตรฐานการ อุดมศึกษา มีหน้าที่ดูงานใน เชิงนโยบาย กำกับและดูแล ให้สถาบันอุดมศึกษาทำงานให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และที่ทำทายเป็นในกฎหมาย ให้อำนาจ สกอ.ในการจัดการ หรืออุดหนุนให้ต่างๆ ที่เกี่ยว กับคุณภาพได้อย่างเต็มที่ จาก เดิม สกอ.จัดการกับสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตาม มาตรฐานได้ ส่วนสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐไม่สามารถ ทำอะไรได้ แต่จากนี้ สกอ. ดูแลมาตรฐานของสถาบัน อุดมศึกษาทั่วประเทศได้อย่าง เท่าเทียมกัน หากสถาบันอุดม ศึกษาใดคิดว่าไม่ได้รับความ เป็นธรรมก็สามารถอุทธรณ์ได้ แต่ระหว่างนี้อยากให้นักเลขา สกอ.ติดตามข่าวสาร ที่สำคัญ ควรจะต้องหาความรู้ และเพิ่ม ทักษะให้แก่ตัวเองเพื่อรองรับกับ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น